

มติที่ประชุมโดยย่อ
การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๓
อาคารรัชมิ่งคลาสิค ๒ ชั้น ๙ กระทรวงศึกษาธิการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๘.๓๐ น.

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	
วาระที่ ๑.๑.๑ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ขณะนี้อยู่ในการพิจารณาของสำนักงานกฤษฎีกา ซึ่งจะเสนอต่อ สนช.ต่อไป ดังนั้นวิทยาลัยชุมชนจะต้องเร่งปรับปรุงด้านหลักสูตร สร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ และขับเคลื่อนงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น	ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑) ในเรื่องผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ละดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้	ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง การรับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนผู้แทนภาคเอกชน	ที่ประชุมรับทราบและมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนไปดำเนินการสรรหากรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชนแทนตำแหน่งที่ว่างลง
วาระที่ ๑.๒.๓ เรื่อง แผนกลยุทธ์การจัดการศึกษาและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) กลยุทธ์ที่ ๑ จัดการศึกษา/บริการทางวิชาการแก่คนพิการ กลยุทธ์ที่ ๒ จัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาพิการ	ที่ประชุมรับทราบ

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ และวาระลับ	ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง วาระที่ ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๓.๒ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน ๒๐ แห่ง) ครั้งที่ ๑	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนปรับปรุงเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน ๒. ให้ความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน ๒๐ แห่ง) วงเงินทั้งสิ้น จำนวน ๒๘,๗๖๗,๒๒๐.๖๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบบาทหกสิบบาทหกสิบบาท) จำแนกเป็น ๒.๑ แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ตามวิทยาลัยชุมชนเสนอ วงเงิน ๒๗,๐๔๐,๔๑๓.๖๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านสี่หมื่นสี่ร้อยยี่สิบสามบาทหกสิบบาทหกสิบบาท) ๒.๒ รายการวงเงินสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ในวงเงินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินงบประมาณรายรับงบประมาณปีปัจจุบันที่ขอตั้งวงเงินจำนวน ๑,๗๒๖,๘๐๗ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดบาทถ้วน)
วาระที่ ๓.๓ เรื่อง การขอขยายเวลาการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกของสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมเห็นชอบการขยายเวลาการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นเวลา ๖๐ วัน คือ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
วาระที่ ๓.๔ เรื่อง การขอขยายเวลาการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร	ที่ประชุมเห็นชอบการขยายเวลาการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นเวลา ๓๐ วัน คือ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
วาระที่ ๓.๕ เรื่อง ผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร	ที่ประชุมเห็นชอบให้ นายชัยวิวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์ ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธรตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการประเมินฯ

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>วาระที่ ๓.๖ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา และยโสธร แทนตำแหน่งที่ว่างลง</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>๑. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ดังนี้</p> <p>๑.๑ คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา แทนตำแหน่งที่ว่างลง ดังนี้</p> <p>๑.๑.๑ รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธาเป็นประธาน</p> <p>๑.๑.๒ นายบุญสิทธิ์ ไชยชนะ เป็นกรรมการ</p> <p>๑.๑.๓ นายจรูญ พรหมสุข เป็นกรรมการ</p> <p>๑.๑.๔ เป็นกรรมการ</p> <p>๑.๑.๕ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นกรรมการ และเลขานุการ</p> <p>๑.๒ คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร แทนตำแหน่งที่ว่างลง ดังนี้</p> <p>๑.๒.๑ รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธาเป็นประธาน</p> <p>๑.๒.๒ นางสาวสิริมา วัฒนโน เป็นกรรมการ</p> <p>๑.๒.๓ นายสุวัฒน์ จิตต์จันทร์ เป็นกรรมการ</p> <p>๑.๒.๔ เป็นกรรมการ</p> <p>๑.๒.๕ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นกรรมการ และเลขานุการ</p> <p>ทั้งนี้มอบให้ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน (รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา) ทารือร่วมกับกรรมการสภาสถาบัน (นางสีลาภรณ์ บัวสาย) เสนอชื่อกรรมการลำดับที่ ๑.๑.๔ และ ๑.๒.๔ โดยให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคำสั่งต่อไป</p>
<p>วาระที่ ๓.๗ เรื่อง รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายนายสมคิด สายแวว อุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง (วาระลับ)</p>	<p>-</p>
<p>วาระที่ ๓.๘ เรื่อง รายงานการสืบหาข้อเท็จจริงของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา (วาระลับ)</p>	<p>-</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา วาระที่ ๔.๑ เรื่อง ร่างแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)</p>	<p>ที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยให้ปรับปรุงเพิ่มเติมแผนงานหรือโครงการเชิงนโยบายเร่งด่วนของสภาสถาบัน ในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันวิทยาลัยชุมชน การศึกษาปฐมวัยของวิทยาลัยชุมชน และข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน</p>

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
วาระที่ ๔.๒ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน พังงา	ที่ประชุมเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของ นายจำรัส ขนาดผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา ดังนี้ ๑. ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานกรรมการ ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ จิริยานุกูล เป็นกรรมการ (ผู้ที่ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนมอบหมาย จำนวนหนึ่งคน) ๓. นายประพันธ์ วงศ์พานิช เป็นกรรมการ (ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน) ๔. นายปกรณ์ ต้นสกุล เป็นกรรมการ (กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ซึ่งเลือกกันเอง จำนวนหนึ่งคน) ๕. นายสุนทร รัชเมือง เป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิในจังหวัดหรือนอกจังหวัด ซึ่งสภาวิทยาลัยชุมชนเลือก จำนวนหนึ่งคน) ๖. ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นเลขานุการ โดยให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคำสั่งต่อไป
วาระที่ ๔.๓ เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา	ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้ง นายวิชาพร ชินประพัทธ์ เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นเวลาไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั้กท้วง วาระที่ ๕.๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน ๒๐ แห่ง) เพื่อการบริหารในกิจการทั่วไปของสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. เห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน ๒๐ แห่ง) เพื่อการบริหารในกิจการทั่วไปของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังนี้ ๑.๑ จัดสรรร้อยละ ๕ ของเงินรายได้สะสมที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยให้วิทยาลัยนำส่งสำนักงานสถาบันเพื่ออุดหนุนในการพัฒนาด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านบุคลากร และการบริหารงานทั่วไปในภาพรวมของสถาบัน ๑.๒ จัดสรรร้อยละ ๓ ของเงินรายได้ประจำปี โดยให้วิทยาลัยนำส่งสำนักงานสถาบันในเดือนตุลาคมของแต่ละปี ๑.๓ เงินรายได้ที่นำส่ง เป็นเงินรายได้ที่ได้จากการจัดการศึกษา การบริจาค การให้บริการทางวิชาการ การจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ หรือรายได้ค่าปรับที่เกิดจากการดำเนินงานโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน ยกเว้นเงินรายได้จากการบริจาคที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ๑.๔ สำนักงานสถาบันต้องทำแผนการใช้เงินรายได้ที่ได้รับจัดสรรเป็นรายปีเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยให้ผู้อำนวยการสถาบันมีอำนาจในการอนุมัติและปรับแผนการใช้จ่ายภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร รวมทั้งจัดทำรายงานสรุปเสนอสภาสถาบันในทุกสิ้นปี

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
	๒. อนุมัติให้วิทยาลัยชุมชน ๒๐ แห่ง จัดสรรเงินรายได้ให้สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อการบริหารในกิจการทั่วไปของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น
วาระที่ ๕.๒ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน	<p>๑. ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>๑.๑ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน ดังนี้</p> <p>(๑) วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้</p> <p>(๑.๑) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>(๑.๒) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>(๒) วิทยาลัยชุมชนพังงา จำนวน ๓ หลักสูตร ดังนี้</p> <p>(๒.๑) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>(๒.๒) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>(๒.๓) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>(๓) วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จำนวน ๔ หลักสูตร ดังนี้</p> <p>(๓.๑) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>(๓.๒) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>(๓.๓) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>(๓.๔) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>ทั้งนี้ ให้วิทยาลัยชุมชนปรับปรุงในประเด็นการวิเคราะห์บริบท ความจำเป็น สภาพปัญหา หรือข้อมูลพื้นฐานของแต่ละจังหวัดให้มีความชัดเจน โดยอ้างอิงรายละเอียดของข้อมูลสถิติ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนนำไปใช้</p> <p>๑.๒ ให้วิทยาลัยชุมชนบันทึกข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดต่อไป</p>
วาระที่ ๕.๓ เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔	ที่ประชุมเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ โดยให้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
วาระที่ ๕.๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ ๒)	ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ โดยให้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบันในองค์ประกอบของ “ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน” เป็น ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน หรือกรณีไม่มี หรือมีเหตุจำเป็นที่ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน เป็นกรรมการ
วาระที่ ๕.๕ เรื่อง ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แบบสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทบริหารในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน และรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน ไม่เป็นข้าราชการ	ที่ประชุมเห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระอื่น ๆ วาระที่ ๖.๑ เรื่อง การกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมรับทราบ และกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชชมังคลาภิเษก ๒ ชั้น ๙ กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ กรณีที่มีวาระการประชุมเป็นจำนวนมากอาจจัดประชุมเดือนละสองครั้ง และประธานกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม
นางสาวรัชชนันต์ ไชยสุวรรณ นางสาววนิดา สุภัทรกุล ผู้จัดทำมติย่อการประชุม	นายเจริญชัย วงษ์จินดา ผู้ตรวจมติย่อการประชุม